

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông
trong trường học năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 335/KH-GDĐT, ngày 20/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-BATGT, ngày 21/02/2023 của Ban An toàn giao thông Thành Phố Thủ Dầu Một về việc thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023 trên địa bàn thành phố với chủ đề “*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong trường học.
2. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT; ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (CB, GV, NV, HS).
3. Thực hiện tốt nội dung Năm an toàn giao thông 2023, với chủ đề: “*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*”. Phát động và thực hiện tốt phong trào “*Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông*”, trọng tâm thực hiện “*Văn hóa giao thông trong trường học*” và cuộc vận động “*Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông*”.
4. Phối hợp cơ quan công an địa phương triển khai hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa Công an thành phố và Phòng Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.
5. Kết hợp giáo dục tích hợp trong chương trình chính khóa và các hoạt động trải nghiệm, giáo dục gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành và các hoạt động của nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội, sử dụng băng đĩa, phim ảnh, các ứng dụng... để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục ATGT trong trường học.



6. Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT cho giáo viên, học sinh.

7. Đảm bảo 100% cơ sở giáo dục triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ

a) Các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng..., hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

b) Các kỹ năng ngồi trên xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô, xe ô tô, xe buýt, an toàn và đi bộ an toàn; độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.

c) Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ xảy ra tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

2. Tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về việc bảo đảm ATGT đường sắt, đặt biệt là các hành vi bị nghiêm cấm như:

a) Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt; treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lệch tín hiệu giao thông đường sắt; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại, chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

b) Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu, bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu.

3. Tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

a) Tuyên truyền, giáo dục học sinh khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường thủy.

b) Chỉ đạo, triển khai việc phòng tránh tai nạn đuối nước trong học sinh; tổ chức huấn luyện kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh khi đi tham quan, dã ngoại, hạn chế tổ chức hoạt động tham quan vào mùa mưa lũ, vùng nguy hiểm... để bảo đảm an toàn.

4. Công tác phòng, chống ùn tắc giao thông trước cổng trường

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường có địa bàn sát đường có kế hoạch cụ thể để chống ùn tắc giao thông trước cổng trường sau giờ tan học. Các trường thực hiện các giải pháp sau:

Xây dựng kế hoạch chống ùn tắc giao thông trước cổng trường thông qua UBND địa bàn phường phê duyệt và có sự phối hợp cử lực lượng giữ gìn trật tự trong giờ ra về ở 100% trường học như : nhắc nhở phụ huynh đậu, đỗ xe đúng chỗ qui định, không đậu xe dưới lòng đường, giải tán các điểm bán hàng rong, quà bánh. Tổ chức ký cam kết về thời gian đón học sinh và nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô được phụ huynh đưa đón.

Thành lập Ban an toàn giao thông nhà trường phân công trách nhiệm từng thành viên các ban ngành đoàn thể trong trường như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ trách Đội, Đội xung kích học sinh, giám thị, bảo vệ... phục vụ cho việc tổ chức đưa học sinh ra về.

Tổ chức xếp hàng đưa học sinh qua đường theo đúng tuyến đi về của các em.

Quy định giờ giấc ra về từng khối lớp trong một buổi lệch nhau từ 10 đến 15 phút, để tránh tình trạng ùn tắc trước cổng trường.

Tất cả các trường sử dụng 2 cổng phụ và chính cho học sinh ra về (các trường không có cổng phụ, nhà trường lập kinh phí xây dựng thêm cổng phụ cho học sinh ra về). Xây dựng các điểm đỗ xe cho phụ huynh có thể cho xe phụ huynh vào hẳn trong sân trường để tránh tình trạng kẹt xe trước cổng trường.

Giờ về không cho học sinh đứng lang thang trước cổng khi chưa có phụ huynh đến đón mà các em phải ở trong trường theo khu vực quy định.

Xin phép công an gắn các biển báo trước cổng trường như: qui định chỗ đậu xe, cấm đậu, biển báo ngừng để học sinh qua đường.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong năm 2023 tại đơn vị, cụ thể như sau:

Tham mưu, phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tại địa phương triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ủy ban ATGT quốc gia với Bộ GDĐT về tăng cường công tác giáo dục ATGT cho học sinh giai đoạn 2019 – 2024; Kế hoạch số 33/KH-BATGT ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ban ATGT thành phố Thủ Dầu Một về việc thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình phối hợp Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh.

Tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học và trung học cơ sở (TH, THCS) trên địa bàn phát động, tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 2023, Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” và các chương trình khác về tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh theo hướng dẫn triển khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Các trường học thực hiện nghiêm việc tổ chức cho cha mẹ, người giám hộ học sinh ký cam kết về việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông và không sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Các cơ sở giáo dục, trường học tiếp nhận thông tin học sinh vi phạm quy định ATGT do cơ quan công an gửi và thông báo tới các trường học để xem xét giáo dục, nhắc nhở theo quy định và phối hợp phụ huynh học sinh nhắc nhở, giáo dục học sinh; phân công giáo viên dạy lớp, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội trong trường học có hình thức kiểm tra, giám sát, nhắc nhở hằng ngày đối với học sinh vi phạm.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, các trường học trên địa bàn thành phố nghiêm cấm việc điều khiển, dùng đồ trái phép các phương tiện giao thông trong khuôn viên trường học trong giờ học, giờ sinh hoạt và vui chơi của học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với học sinh và mọi cá nhân trong khuôn viên nhà trường.

Các cơ sở giáo dục, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một có hợp đồng xe ô tô đưa, đón học sinh đi học phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn, lái xe phải có ý thức tốt, giao tiếp, ứng xử với học sinh có văn hóa và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Các trường học tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, sử dụng hiệu quả các tài liệu giáo dục đáp ứng quy định của pháp luật; chú trọng giáo dục trang bị nhóm các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đảm bảo ATGT...

Đưa nội dung chấp hành pháp luật về qui định ATGT vào nội quy nhà trường; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm và tái vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá một số cơ sở giáo dục về triển khai công tác giáo dục ATGT trong các trường học; phối hợp phòng Tư Pháp tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT trong nhà trường năm 2023.

2. Các trường MN, TH, THCS

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo, đôn đốc giáo viên, học sinh triển khai thực hiện tại đơn vị.

Kết thúc học kỳ, năm học các trường tổng hợp kết quả báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản và đồng thời báo cáo qua địa chỉ e-mail buitandat@tptdm.edu.vn để Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo về Công an thành phố Thủ Dầu Một, chậm nhất vào ngày 15/05/2023 và 20/12/2023.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch này được phổ biến đến CB, GV, NV và HS trong toàn ngành Giáo dục để quán triệt và thực hiện; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học căn cứ nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS;
- Ban ATGT TP TDM(báo cáo);
- Phòng GDTrH-TX tỉnh Bình Dương;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT thành phố (báo cáo);
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, CM, D3.



Nguyễn Thị Thanh Phương